



ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔

เรื่อง ผลการคัดเลือกและการเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๗ อัตรา โดยปฏิบัติตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการว่าด้วยการคัดเลือกและการเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการขอ กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ โดยเรียงตามลำดับคะแนน ดังต่อไปนี้

๑	นายฤกษ์ชัย ศรีสมบัติ	ตำแหน่ง ครู	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
๒	นางอรทัย ทำมา	ตำแหน่ง ครู	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๓	นายพินิต แก้วพระ	ตำแหน่ง ครู	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาบุรี
๔	นายภัทร ทองสามสี	ตำแหน่ง ครู	วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
๕	นางกรรณิกา มานพ	ตำแหน่ง ครู	วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
๖	นายณัฐวรรณ์ ศิริเดชภัทร์	ตำแหน่ง ครู	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๗	นายเกี๊ยนที ไชยชนะ	ตำแหน่ง ครู	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๘	นายคมสัน กลางแท่น	ตำแหน่ง ครู	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ทั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ จะรายงานผลการดำเนินการต่อสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ เพื่อทราบและเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามจำนวนที่ ก.ค.ศ.อนุมัติอัตราได้แก่ลำดับที่ ๑-๗ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวอินดา แต่งอ่อน)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกและเสนอรายชื่อ